

## แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งสุขภาพอนามัย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ มอบให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการปรับปรุงสภาพตลาดต่างๆ ของรัฐ ทั้งในส่วนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและให้การสนับสนุนตลาดของเอกชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงตลาด ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่๓๕๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการปรับปรุง (มาตรฐานตลาด) ดังต่อไปนี้

๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้าสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ



๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า  
สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพื้นไม่  
น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ



๓.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทำความสะอาด  
สะอาดอยู่เสมอมีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่นบนพื้นตลาด



๓ ด้านการจัดการน้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน้ำเสียเป็นชนิดรางปิด  
และมีตะแกรงเหล็กปิด สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาด



๔ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีมีสบูหรือ  
น้ำยาล้างมือสำหรับทำความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ  
๑ ครั้ง



๕ ด้านผู้จำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาด เรียบร้อย



๖. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ



๗ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรา รับรองหรือมาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติก และโฟม (NO Foam No Plastic)



แผนการติดตามและตรวจสภาพตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านตาก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๑. เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านตากลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดสด ตลาดหาบเร่และแผงลอยจำหน่ายอาหาร(เบื้องต้น) เพื่อเตรียมการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดจากโรงพยาบาลบ้านตากในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยดำเนินการดังนี้

๑.๑ ลงพื้นที่สำรวจตลาดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน

๑.๒ การประเมินตามแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด นำชื่อ ตล.๑

๒. เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านตากร่วมตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแผนการติดตามตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดนำชื่อจังหวัดตาก จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

๓. เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตากลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่ฯ เก็บตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์สุภาพในตลาดสด เพื่อส่งตรวจความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุภาพ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

๔. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด และผู้รับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดปฏิบัติตามความในหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตาก และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๙